



ที่ ลป ๐๐๒๓.๕/๘ ๓๑๗

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ถนนนารายณ์มหาราช ลป ๑๕๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๑๖

ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่ากรมบัญชีกลางได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ  
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดซื้อ  
จัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ SME ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริม  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการจัดซื้อ  
จัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดังนี้

๑. สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ SME ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ  
และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยค้นหาสินค้าหรือบริการทางเว็บไซต์  
ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [www.thaismegp.com](http://www.thaismegp.com) ซึ่งสามารถค้นหารายชื่อ  
ผู้ประกอบการจำแนกรายพื้นที่ และจำแนกประเภทสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น โดยดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
(ฉบับที่ ๒) กำหนด

๒. ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ถึงผู้ประกอบการ SME ที่มีความประสงค์เข้าร่วมในระบบ SME  
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ขึ้นทะเบียนด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม [www.thaismegp.com](http://www.thaismegp.com) โดยคุณสมบัติของผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต้องเป็น  
ผู้ประกอบการ SME ไทย ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งมีรายได้ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ในภาคการผลิต  
รายได้ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ในภาคการค้าและภาคบริการ พร้อมทั้งยื่นเอกสารการจัดตั้งธุรกิจ และเอกสารแสดง  
รายได้ เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การ  
บริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม)

ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐ - ๓๖๗๗ - ๐๒๒๕ ต่อ ๑๕

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
จังหวัดชลบุรี  
รับเลขที่ 1073  
วันที่ 25 ก.พ. 2564  
เวลา.....



ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๑๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด
- ๒. มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จำนวน ๑ ชุด
- ๓. ชุดคำถาม-คำตอบ (Q&A) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ SME ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ SME ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยค้นหาสินค้าหรือบริการทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [www.thaismegp.com](http://www.thaismegp.com) ซึ่งสามารถค้นหารายชื่อผู้ประกอบการจำแนกรายพื้นที่ และจำแนกตามประเภทสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการตามที่กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) กำหนด ดังนี้

๑.๑ ให้จัดซื้อจัดจ้าง ผลิตผล ชี้นงาน หรือบริการที่ผลิต จัดทำขึ้น จำหน่าย หรือให้บริการ โดยผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดก่อน หากมีผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกจากรายชื่อที่อยู่ในบัญชีนั้น หากมีผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัด น้อยกว่า ๓ ราย ให้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมด

๑.๒ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SME ได้ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๓ หากจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเสนอราคาในอัตราที่สูงกว่าผู้ประกอบการอื่นได้ร้อยละ ๑๐ หากผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการ SME ตามบัญชีรายชื่อที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ โดยระบบ e-GP จะคำนวณคะแนนให้อัตโนมัติ

/๑.๔ แจ้งผลการ...



๑.๕ แจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SME รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ไปยังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๒. ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ถึงผู้ประกอบการ SME ที่มีความประสงค์เข้าร่วมในระบบ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ขึ้นทะเบียนด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [www.thaismegp.com](http://www.thaismegp.com) โดยคุณสมบัติของผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต้องเป็นผู้ประกอบการ SME ไทย ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งมีรายได้ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ในภาคการผลิต และรายได้ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ในภาคการค้าและภาคบริการ พร้อมทั้งยื่นเอกสารการจัดตั้งธุรกิจ และเอกสารแสดงรายได้ เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสถียร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต  
โทร. ๐๒ ๒๕๑๙ ๐๐๐ ต่อ ๕๑๐๔